
 

 

 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ของกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 
 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทรท์ี่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

๑. โครงการเกษตรกรปราดเปรือ่ง การดำเนนิการมาระยะหนึ่งแล้ว 
ดังนัน้ มีความคบืหน้า ก้าวหน้าและมีผลการดำเนนิการเป็น
ประการใด และมีความสำเรจ็ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนนิโครงการที่
ก่อให้เกดิประโยชน์กบัเกษตรกรในด้านอาชีพ รายได้ สถานะความ
เป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวติที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรมากนอ้ยเพียงใด 
เป็นไปตามคาดหมายและพึง่ประสงค์เพียงใด 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรฯ 

ท่านวฒุิพันธุ ์   

๒.  ปุ๋ยแพง ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อจากต่างประเทศ หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
ของกระทรวงฯ ไม่สง่เสรมิการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในประเทศ มี
ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรฯ 

ท่านเชดิศักดิ ์
ท่านชาตอดุม 

  

๓ แนวคดิในการส่งเสริมระบบอาหารภาคเกษตรรวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาสนิค้าเกษตรส่งออกให้ได้มาตรฐานของสำนักงานใน
ต่างประเทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตร 

ท่านดุสติ   



๒ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
๔. แนวคดิเกี่ยวกับการส่งเสริมการจำหน่ายสนิค้าทางการเกษตรของ

เกษตรกร โดย อ.ต.ก. มีแนวทางการสร้าง Plat Form เพื่อบริหาร
จัดการระบบการจำหน่ายสนิค้าผ่านระบบออนไลน ์เพ่ือเป็นการ
กระจายสนิค้าและชว่ยเหลอืกับเกษตรกร  

อ.ต.ก. ท่านสุวรรณ ี   

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ (ตอ่) 
๑.  - ปงีบประมาณ ๖๖ หนว่ยได้รับจดัสรรงบเพิ่มขึน้ เกือบทั้งหมดเปน็

โครงการลดต้นทนุการผลิตด้านเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
เพื่อสนับสนนุลดตน้ทุนการผลิตให้กบัชาวนารายหมู่บ้านและเพ่ิมการ
ตระหนกัรูฯ้  หากสามารถดำเนินการไดต้รงตามวตัถุประสงค์จะเปน็
ประโยชน์อย่างยิ่ง แต่จากเอกสารไม่พบรายละเอียดโครงการ และ
แผนการปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียสำคัญ คือ 
ชาวนา หนว่ยมีการสอบถามไปยังเกษตรกรอย่างไรหรอืไม่ ขอ
เอกสารรายละเอียด (ท่านสวุรรณ ีและท่านชาตอุดมขอเพิ่มประเดน็
การลดตน้ทุน เรื่องปุ๋ยเคมีดว้ย) 

กรมการขา้ว (ท่านสุวรรณ ีและ
ท่านชาตอดุมขอ
เพิ่มประเดน็การลด
ต้นทนุ เรื่องปุ๋ยเคมี
ด้วย) 

 

  

๒.  - ผลสัมฤทธิค์รวัเรือนชาวนาลดตน้ทนุการผลิต ควรมตีวัเลขต้นทนุ
ต่อหน่วยหรือต่อแปลงว่าเทา่ใด เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบ
การลดตน้ทุน ดงันัน้ ต้นทนุต่อหน่วยหรือต่อแปลงของชาวนาเปน็
เท่าไรในปัจจุบนั และของเวยีดนามเปน็เท่าไร หากดำเนนิการแลว้
จะดีกว่าเวียดนามอย่างไรหรือไม ่ 

กรมการขา้ว (ท่านสุวรรณี)   

๓.  - ปญัหาการขาดเมลด็พันธุข์า้วที่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 
ซึ่งต้องใช้เวลากีป่ีจะไปแตะตัวเลขความต้องการเมลด็พันธุ์ขา้ว และ

กรมการขา้ว (ท่านสุวรรณี)   



๓ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
สามารถใช้องคค์วามรู้จากกรมวิชาการเกษตรเพ่ือเพิ่มจำนวนเมลด็
พันธุ์ข้าวได้อย่างไรหรือไม ่(ท่านสุวรรณี) 

๔.  กระบวนการจดัทำงบประมาณมีปัญหาอปุสรรคมากน้อยเพียงใด 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้ไปสู่ประชาชนมากขึน้ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการตรงไหน อย่างไร  

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตร 

(ท่านจรนิทรถ์าม 
ท่านชาตอดุมขอ

เอกสาร จาก
สำนักงานปลัด) 

  

๕.  กรณีโครงการที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีใหม้ีการดำเนินการ แต่
กรมประมงไม่มีโครงการตามแผนงาน/โครงการ ทีน่ำเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณดีังกล่าวมขี้อเท็จจริงเปน็
อย่างไร และมแีนวทางการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างไร 

กรมประมง ท่านปฐัมพงษ ์   

๖.  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เอือ้ต่อผู้ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ มีการดำเนินการ
แก้ไขปญัหาดังกล่าวอย่างไร  

กรมวิชาการเกษตร 
 

ท่านเชดิศักดิ ์
 

  

๗.  - ขอข้อมูลแต่ละปเีพิ่มพ้ืนทีช่ลประทานไดป้ีละกีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ละ
เมื่อไรครบ (กีป่ี) ทัว่ประเทศมีคลองสง่น้ำรวมทั้งหมดกี่กโิล และยัง
ขาดอกีเท่าไร ปัจจุบนัส่งน้ำไปได้กี่ล้านไร่ 
  - ค่าเป้าหมายลดลง แต่ไดร้ับงบประมาณเพิ่มขึ้น (จำนวนครัวเรือน
ที่ได้รบัผลประโยชน์ลดลงเนื่องจากเหตุใด 
  - การยกระดับการจดัการชลประทาน ที่ยกมาเป็นงานยุทธศาสตร์ 
แตม่ีการบรหิารงานแบบงานประจำหรือบริหารตามเชงิยุทธศาสตร์ 
กรณีดงักล่าวมีการบริหารทีแ่ตกต่างจากเดิมอย่างไร 

กรมชลประทาน  ท่านนิสดารก ์
ขอเอกสารขอ้มูล 

  



๔ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
  - แผนงานบริหารจัดการนำ้ ๒๐ โครงการ มีที่ใดบ้าง เหตุใดถึง
เลือกพื้นทีด่ังกลา่ว มีการลำดับความสำคัญอย่างไร และประชาชน
ท้องถิน่มีส่วนรว่มอย่างไร เพ่ือให้ได้เห็นถึงภาพรวมการดำเนินการ 
เนื่องจากบางโครงการเป็นงบผูกพันและมวีงเงินค่อนข้างสูง 
  - เขื่อนที่สรา้งเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าทีโ่อนใหก้ารไฟฟ้านั้น เป็นไป
ไดห้รือไม่ที่จะโอนกลับมาทีห่นว่ยงานเพื่อประโยชน์ในการจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร 

 


